



'นที' แจงโรดแม็ปกสทช. ดันธุรกิจวิทยุสู่ใบอนุญาต!!

ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย!! หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงานกสทช.) ได้จัดประมูลคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 21 ก.พ.ที่ผ่านมา

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บอกถึงที่มาที่ไปของการจัดประมูลคลื่นวิทยุของไทยว่า กิจการกระจายเสียง หรือวิทยุในไทยเดิมมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ 1. ผู้ประกอบการรายเดิม ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐมีอยู่ประมาณ 500 สถานี และ 2. กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นภาคเอกชนที่เข้ามาประกอบธุรกิจภายหลังการมีรัฐธรรมนูญปี 40 ซึ่งเรียกว่า "กลุ่มทดลองประกอบกิจการ"

จนกระทั่งถึงปี 51 จึงเข้าสู่กระบวนการที่มีกฎหมายประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เข้ามาบริหารจัดการและได้มีการลงทะเบียนเพื่อให้มีการ "ทดลองออกอากาศเป็นการชั่วคราว" ซึ่งดำเนินการภายใต้คณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีสถานีเข้ามาลงทะเบียนเกือบ 9,000 สถานี

ทดลองประกอบกิจการ

จากนั้นปลายปี 53 ได้มีการจัดตั้ง กสทช. เกิดขึ้นและมี

คณะกรรมการด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ก็ได้มีการออกกฎกติกาให้กลุ่มเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่า "การทดลองประกอบกิจการ" จนปัจจุบันเหลืออยู่ 5,000 สถานี ลดลงจาก 9,000 สถานี

สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการรายเดิมมีอยู่ประมาณ 500 สถานี ซึ่งตามกฎหมายได้มีบทเฉพาะกาลรองรับและให้ กสทช. กำหนดระยะเวลาในการประกอบกิจการและมีการเรียกคืนคลื่นความถี่ ซึ่ง กสทช. ได้มีการออกแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ในปี 55 กำหนดให้ผู้ที่เป็นผู้ประกอบกิจการรายเดิม แสดงเจตจำนงที่มีความจำเป็นต้องใช้คลื่นความถี่ ในการให้บริการสาธารณะต่อไป

ขณะเดียวกันให้มีการคืนคลื่นหลังแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่บังคับใช้เมื่อ 3 เม.ย. 55 ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 3 เม.ย. 60 แต่เมื่อใกล้ถึงเวลาได้มีคำสั่ง คสช. ขยายเวลาออกไป 5 ปี เพราะฉะนั้นกลุ่มผู้ประกอบการรายเดิม ที่เป็นสถานีเกือบ 500 สถานีทั่วประเทศ จึงดำรงอยู่ในแผนแม่บท ที่ขยายเวลาออกไปอีก 5 ปี ตามคำสั่ง คสช.

แต่ก่อนที่จะครบกำหนดในวันที่ 3 เม.ย.65 ได้เกิด

เหตุการณ์ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งว่า “การทดลองประกอบกิจการ” ไม่ถือว่าเป็นการจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎหมายและเป็นการรอนสิทธิคนอื่นที่จะเข้ามาประกอบกิจการและการประกอบกิจการประเภทธุรกิจ ต้องมีการจัดสรรด้วยวิธีประมูล **ถูกเบรกต้องทำโรดแม็ป** ทำให้ กสทช. ต้องหาวิธีการเพื่อให้สอดคล้องกับคำตัดสิน

2,274,000 บาท (2)	1,077,000 บาท (1)
89.00 MHz 'A' กูเกิล 874,000 บาท ราคาเริ่มต้น	90.50 MHz 'A' กูเกิล 1,027,000 บาท ราคาเริ่มต้น
4,197,000 บาท (1)	20,882,000 บาท (2)
105.00 MHz 'A' nsd 105,000 บาท ราคาเริ่มต้น	104.50 MHz 'A' นครศรีธรรมราช 942,000 บาท ราคาเริ่มต้น
1,353,000 บาท (1)	14,149,000 บาท (1)
106.25 MHz 'A' ทีวี 105,000 บาท ราคาเริ่มต้น	102.00 MHz 'A' สุราษฎร์ธานี 105,000 บาท ราคาเริ่มต้น
7,545,000 บาท	9,645,000 บาท
102.00 MHz 'A' อีซูบ 105,000 บาท ราคาเริ่มต้น	102.50 MHz 'A' หองคาย 105,000 บาท ราคาเริ่มต้น
5,061,000 บาท	5,189,000 บาท
90.75 MHz 'A' ขอนแก่น 105,000 บาท ราคาเริ่มต้น	93.25 MHz 'A' ขอนแก่น 105,000 บาท ราคาเริ่มต้น



ของศาลปกครองสูงสุดจึงได้จัดทำโรดแม็ปการเปลี่ยนผ่านของการประกอบกิจการกระจายเสียง โดยในส่วนของผู้ประกอบการทั้งหมดที่จะประกอบกิจการต่อต้องเข้าสู่ระบบใบอนุญาตตามกฎหมายภายในปี 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลปกครอง โดยมีเวลา 3 ปีก่อนที่ทุกอย่างจะยุติและผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายต้องสิ้นสุด การประกอบกิจการในปี 67 ฉะนั้น ผู้ที่ต้องการประกอบกิจการวิทยุทางธุรกิจ ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการจัดสรรด้วยวิธี การประมูลตามที่กฎหมายกำหนด

ชุมชนต้องขอไลเซน

ส่วน ผู้ประกอบการแบบบริการสาธารณะและบริการชุมชนก็ต้องขอรับใบอนุญาต ซึ่งทาง กสทช. ได้กำหนดแผนจัดสรรคลื่นความถี่ไว้สองแบบ แบบแรกคือสถานีที่มีกำลังสูงก็จัดให้เป็นประเภทบริการสาธารณะ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายเดิม และยังมีมีความจำเป็นที่ต้องประกอบกิจการต่อและได้แสดงเจตจำนงกับ กสทช. ซึ่งรวมถึงคลื่นที่กองทัพและหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ถือครอง เช่น มหาวิทยาลัย ฯลฯ ก็ได้ขอพบเฉพาะกาลของกฎหมายให้ได้มีการจัดสรรอนุญาตให้กับผู้ประกอบการรายเดิม 2,285 คลื่นความถี่ ซึ่งคณะกรรมการ กสทช. ได้มีมติไปแล้ว โดยมีระยะเวลาประกอบกิจการ 5 ปี อยู่ระหว่างกระบวนการรับใบอนุญาตจาก กสทช. แบบที่ 2 คือ ส่วนที่ต้องประมูลเนื่องจากผู้ประกอบการราย

เดิมไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อได้คืนคลื่นความถี่ที่ระบบเอฟเอ็ม และเอเอ็ม เข้ามา ในส่วนเอฟเอ็ม ได้มีมติให้มีการประมูลเพื่อให้เอกชน ได้เข้ามาขอรับอนุญาต โดยในการประมูลได้กำหนดเงื่อนไขว่าใครที่เป็น ผู้ทดลองประกอบกิจการและต้องการประมูลคืนความถี่จะต้องเลิกการ ประกอบกิจการในลักษณะที่เป็นการทดลองประกอบกิจการ

ส่วนที่ 3 คือ ผู้ประกอบกิจการที่เป็นการทดลองประกอบกิจการ ให้บริการวิทยุที่เป็นกำลังส่งต่ำ หรือวิทยุชุมชน ก็ได้ออกประกาศ กสทช. ให้สามารถที่จะเข้ามาขอใบอนุญาตจาก กสทช.ได้ ซึ่งอยู่ใน

กระบวนการเชิญชวนให้มาขอใบอนุญาต

“สำหรับใบอนุญาตประเภทธุรกิจจะสามารถโฆษณาได้ 10 นาทีต่อชั่วโมง สำหรับคลื่นสาธารณะ ตามกฎหมายไม่สามารถหารายได้ได้ ยกเว้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในลักษณะภาพลักษณ์องค์กร แต่ก็บางส่วน เช่น คลื่นที่ถือครองโดยกองทัพบก และกรมประชาสัมพันธ์ กฎหมายอนุญาตให้หารายได้เท่าที่จำเป็นเพียงพอต่อการประกอบกิจการเท่านั้น โดย กสทช. ได้กำหนด หากเป็น คลื่นถือครองโดยกองทัพโฆษณาได้ไม่เกิน 8 นาทีต่อชั่วโมง กรมประชาสัมพันธ์โฆษณาได้ไม่เกิน 6 นาทีต่อชั่วโมงและต้องมีการ รายงานให้ กสทช. ทราบด้วยว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่”

กวาดเงินประมูล 700 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามคลื่นความถี่ที่ได้รับคืนมาจัดสรรประมูลใน ครั้งแรกของประเทศไทยจำนวน 71 คลื่นความถี่ มี 30 นิติบุคคล เข้าร่วม ได้เงินประมูลรวม 700 ล้านบาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพิ่มขึ้นจากราคาเริ่มต้นการประมูล 398 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 77% โดยมีผู้ชนะ 9 ราย!!

ทั้งนี้ บริษัท อสมท (มหาชน) ยักษ์ใหญ่ที่เป็นหนึ่งในผู้เล่น ในธุรกิจวิทยุเป็นผู้ชนะการประมูลมากที่สุด 47 คลื่นความถี่ จากที่ ขึ้นประมูล 55 คลื่นความถี่ และบริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ค 24 ชั่วโมง จำกัด ได้เป็นผู้ชนะจำนวน 13 คลื่นความถี่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 คลื่นความถี่ ส่วนที่เหลือเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่น ซึ่งรายใหม่ที่ประมูลใบอนุญาตได้จะต้องเข้ามาเริ่ม ประกอบกิจการตั้งแต่ 4 เม.ย.65 เป็นต้นไป

พ.อ.นที บอกว่าการประมูลครั้งนี้ราคาตั้งต้นพิจารณาจาก พื้นที่ให้บริการและโอกาสในการประกอบธุรกิจให้อยู่รอด ซึ่งในต่าง จังหวัดเริ่มต้น 105,000 บาท ขณะที่ใน กทม. ราคาตั้งต้นสูงสุด 54.83 ล้านบาท และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กก็สามารถเข้าร่วมประมูลได้

ย้ำประมูลคืนทุนไม่สูง

ที่สำคัญการเปลี่ยนผ่านวิทยุไปสู่กระบวนการที่ถูกต้องก็สามารถเกิดขึ้นได้ ตามโรดแม็ปที่ กสทช. กำหนด และทุกฝ่ายมีทางออก ทำให้ทุกคนมองเห็นแล้วว่าการเข้ามาด้วยวิธีการและระบบใบอนุญาตที่ถูกต้อง ไม่ได้มีต้นทุนสูงมาก ไม่จำเป็นต้องไปใช้ช่องทางไม่ถูกกฎหมาย!!!

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประมูลส่วนใหญ่บอกว่าสื่อวิทยุถือเป็นสื่อที่ถูกดิจิทัล ดิสรัปชัน เช่นกัน แต่ก็ยังมีกลุ่มคนฟังอยู่ โดยเฉพาะในต่างจังหวัด จึงเห็นการประมูลแข่งขันบางคลื่นในบางจังหวัดราคาพุ่งเกิน 20 ล้านบาท เช่น คลื่น 104.50 MHz นครศรีธรรมราช ราคาเริ่มต้น 942,000 บาท ปิดที่ 28.02 ล้านบาท

ขณะเดียวกันการแข่งขันในตลาดยังคงสูงเช่นกัน ส่วนจำนวนเงินโฆษณามีแนวโน้มลดลง โดยมีมูลค่าประมาณ 3,260 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา ส่วนกลยุทธ์ธุรกิจก็คล้ายกันด้วยการจัดกิจกรรมออนไลน์ เพื่อดึงเงินสนับสนุน ควบคู่กับออนไลน์ รวมถึงต้องปรับรูปแบบสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์มมากขึ้นด้วย เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป!!

จีราวัฒน์ จารุพันธ์

สะสง'ชิมมือถือ'เถื่อน ตัดอิทธิฤทธิ์...มัจฉาชีพ

“แก๊งคอลเซ็นเตอร์” กลับมาสร้างความเดือดร้อนรอบนี้ ปรับเปลี่ยนแผนประทุษกรรมแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ส่งผลให้หลายหน่วยต้นตอแจ้งเตือน และปราบปรามหนักทั้งตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บข.สอท.) หรือ ตำรวจไซเบอร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยเฉพาะหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างชื่อไปหลอกลวงโอนเงิน

วงการมัจฉาชีพเป็นที่รู้กันว่านอกจาก “บัญชีม้า” อีกวัตถุพยานสำคัญคือ “ซิมการ์ดโทรศัพท์” ซึ่งโดยทั่วไปซิมการ์ดจำนวนมาก ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะถูกกลุ่มแฟนคลับเหมารวมซื้อไปใช้ให้หวัดเพิ่มยอดคะแนนให้กับไอ้ดอล ยกตัวอย่างช่องรายการที่ไทยเพิ่งจัดการแข่งขันจบไป ร้านค้าออนไลน์อาศัยปรากฏการณ์ดังกล่าวเปิดขายซิมการ์ด บางร้านอำนวยความสะดวกช่วยเหลือลงทะเบียนขึ้นต้นตัวคน แต่ก็แลกด้วยราคาที่แพงขึ้น



แต่อีกมุมหนึ่งซิมการ์ดกลายเป็นเครื่องมือให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ฟันออนไลน์ แอปพลิเคชันเงินกู้ นำไปใช้พัวพันการกระทำผิด และบางส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในขบวนการค้ายาเสพติด รวมทั้งขบวนการก่อการร้ายด้วย

ที่น่ากลัวอีกประเด็นคือการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการเครือข่าย โทรศัพท์เคยออกมาแจ้งเตือน ระวังการซื้อ “เบอร์มงคล” จากร้านค้าออนไลน์ที่ไม่น่าเชื่อถือ และเป็นแหล่งซื้อขายเบอร์ที่ไม่ได้อยู่ในระบบตามกฎหมาย พฤติกรรมคือมัจฉาชีพจะหลอกล่อเสนอขายเบอร์สวย เบอร์มงคล จากนั้นจะขอข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพื่อเปิดเบอร์ใหม่ ทำให้กลุ่มมัจฉาชีพสามารถนำเบอร์ที่ถูกลงทะเบียนแล้วไปกระทำการที่ผิดกฎหมายโดยที่เหยื่อไม่รู้ตัวจนก่อให้เกิดความเสียหายกับเจ้าของเบอร์ตัวจริงได้

ภาพการจับกุมซิมการ์ดโทรศัพท์จำนวนมากที่ทีเอสไอตรวจพบและอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล สะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงวงจรซื้อขายที่อาจไม่ได้นำไปใช้แค่ปกติ ที่มาที่ไปก่อนเข้าจับกุมร้านค้าออนไลน์ที่ขายซิมการ์ดโทรศัพท์ พร้อมยึดซิมการ์ด 100,000 ซิม การสืบสวนเบื้องต้นพบพฤติการณ์จำหน่ายและรับลงทะเบียนเปิดให้บริการไม่ถูกต้อง โดยเป็นซิมการ์ดที่ใช้บัตรประชาชนคนต่างด้าวลงทะเบียน เช่น เมียนมา กัมพูชา ซึ่งอาจเป็นข้อมูลเท็จเพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิด

เมื่อนำเบอร์โทรศัพท์ไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของดีเอสไอ ปรากฏข้อมูลหมายเลขเดียวกับบนพ่นออนไลน์ตรงกับซิมการ์ดที่ยึดไว้ จำนวน 4 หมายเลข ดีเอสไอส่งข้อมูลซิมการ์ดไปให้กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเลขหมายดังกล่าวเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และพ่นออนไลน์หรือไม่ พร้อมทั้งประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วยตรวจสอบด้วย

นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างขยายผลประเด็นว่ามีกรขโมยข้อมูลบัตรประชาชน หรือเอกสารคนต่างด้าวมาลงทะเบียน หรือมีส่วนรู้เห็นรับจ้างเปิดซิมการ์ดหรือไม่ เนื่องจากการลงทะเบียนซิมการ์ดต้องนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่จุดบริการ และตามกฎหมายอนุญาตให้บุคคลชื่อและเป็นเจ้าของซิมการ์ดได้ 5 หมายเลข ยกเว้นนิติบุคคลต้องทำเรื่องและมีเหตุผลประกอบ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติอาจไม่มีการดำเนินการจริงจัง

แม้จะยังไม่ชัดเจนเส้นทางซิมการ์ดทั้งหมด แต่ข้อสังเกตที่ไม่น่าจะปกติวิสัยสิ่งที่ทำคือการป้องกันที่รัดกุมขึ้นโดยดีเอสไอเชิญผู้แทนค่ายมือถือ และ กสทช. ร่วมถกหลัก

เกณฑ์กฎหมายและทางเทคนิคในการลงทะเบียน และแนวทางแก้ไขปัญหา นำซิมการ์ดไปใช้กระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ตในการกระทำความผิดด้วยการโทรศัพท์แบบ VOIP หรือการโทรฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่ออำพรางตัวตน

สำหรับผู้ประกาศขายซิม ผู้ลงทะเบียน และผู้ใช้อาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14(1) และ(2) มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดตาม ป.อาญาฯ ฐานทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม จำหน่ายหรือมีไว้ครอบครอง ใช้หรือมีไว้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม มาตรา 269/1 และมาตรา 269/4 มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-7 ปี ปรับ 20,000-140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

ทีมข่าวอาชญากรรม รายงาน